
Ég var að lesa greinagerðina með frumvarpinu og hún er uppfull af misvÍsandi tilvitunum og 
rangfærslum. Virkilega sorglegt að þingmenn skuli vaða þennan reyk og ekki kynna sér aðstæður og 
raunveruleika.
Steingrímur Viktorsson Klettahlíð 14 Hveragerði.


